

Số: 40 /BC-BKTXH

Đắk Glei, ngày 10 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả Giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các điểm trường lẻ tại các trường học trên địa bàn huyện

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023¹, Ban Kinh tế - xã hội đã thành lập đoàn giám sát², tổ chức thực hiện giám sát và báo kết quả như sau:

I. Đặc điểm, tình hình

Huyện Đắk Glei nằm ở cực bắc của Tây nguyên, gồm 11 xã và 01 thị trấn, địa hình đồi núi chia cắt, các thôn làng thường cách xa trung tâm xã, thị trấn, việc học sinh đi lại để học tập gặp nhiều khó khăn, do vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, học tập thì việc xây dựng các điểm trường lẻ là hết sức cần thiết.

Các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện được đầu tư bằng ngân sách nhà nước từ những năm 2000 đến nay, tổng số các điểm trường 181 điểm³, sau khi được đầu tư, xây dựng, đều được bàn giao, đưa vào sử dụng, hầu hết các điểm trường đều được quản lý, theo dõi tài sản đảm bảo theo quy định, các điểm trường lẻ đã phát huy vai trò trong việc giúp các em học sinh tiếp kiệm được thời gian đến trường. Có thể nói các điểm trường lẻ đã đóng góp một phần quan trọng trong công tác dạy và học trên địa bàn huyện.

II. Công tác tuyên truyền, lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.

1. Công tác tuyên truyền.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2011, các Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 31/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định số 176/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư 162/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy

¹ Số 01/CTr-BKTXH, ngày tháng năm 2023 của Ban Kinh tế-xã hội về chương trình giám sát của Ban Kinh tế-xã hội năm 2023

² Quyết định số 01/QĐ-BKTXH, ngày 07/02/2023 về Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các điểm trường lẻ tại các trường học và các cửa hàng thương mại tại các xã năm 2022 trên địa bàn huyện

³ Theo Báo cáo của UBND huyện năm 2021

định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước,...

2. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý tài sản công

Để thực hiện quản lý tài sản công đảm bảo đúng quy định, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh Kon Tum, quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh đã ban văn bản số 476/VP-KGVX, ngày 22-2-2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về công tác sử dụng, xử lý cơ sở vật chất các điểm trường lẻ trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã có văn bản số 240/UBND-VX, ngày 23-2-2021 của UBND huyện về công tác sử dụng, xử lý cơ sở vật chất các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện,...

III. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công

1. Công tác đầu tư, xây dựng.

Đối với các điểm trường lẻ, được đầu tư xây dựng từ những năm 2000 đến nay, hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, UBND huyện đã tổng hợp, lựa chọn để đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhiều chương trình khác nhau, như vốn đầu tư của chương trình kiên cố hóa trường, lớp học; vốn giảm nghèo Miền trung; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư XDCB ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp,....

Đơn vị quản lý vận hành, sử dụng: sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư bàn giao cho các đơn vị trường học quản lý, sử dụng; các điểm trường đều được theo dõi về tài sản đảm bảo theo quy định, sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu đầu tư của nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa;

2. Tổng hợp tài sản công (các điểm trường lẻ).

Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 128 Điểm trường lẻ, trong đó: bậc học mầm non 83 điểm, bậc tiểu học 45 điểm.

Trong số các điểm trường lẻ nêu trên, đến nay số điểm trường lẻ không còn sử dụng là 32 điểm trường, trong đó, cấp Mầm non có 11 điểm trường với 11 phòng; cấp Tiểu học có 21 điểm trường với 31 phòng.

3. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công .

Một số trường đã xây dựng quy chế⁴, quy định và thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công được giao đúng quy định.

⁴ Trường Mầm non Đăk Long; Trường mầm non Đăk Môn.

Hiện trạng sử dụng tài sản công; Các điểm trường lẻ hiện nay cơ bản đang sử dụng, đảm bảo cho công tác dạy và học của nhà trường; công tác theo dõi, hạch toán sổ sách, xử lý tài sản công tại các trường học đều được thực hiện đảm bảo đúng quy định và được công khai sử dụng tài sản công đầy đủ.

IV. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán: Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với các điểm trường lẻ đến nay chưa thực hiện.

V. Nhận xét, đánh giá:

1. Đánh giá chung:

Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 128 Điểm trường lẻ, trong đó: bậc học mầm non 83 điểm, bậc tiểu học 45 điểm; đến nay số điểm trường lẻ không còn sử dụng là 32 điểm trường, trong đó, cấp Mầm non có 11 điểm trường với 11 phòng; cấp Tiểu học có 21 điểm trường với 31 phòng;

Các điểm trường sau khi được đầu tư, xây dựng, đều được bàn giao, đưa vào sử dụng, hầu hết các điểm trường đều được quản lý, theo dõi tài sản đảm bảo theo quy định, các điểm trường không sử dụng đều được bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc các thôn làng quản lý sử dụng.

Các điểm trường lẻ đã phát huy được hiệu quả đầu tư, giúp các em học sinh tiếp kiệm được thời gian đến trường. Có thể nói các điểm trường lẻ đã đóng góp một phần quan trọng trong công tác dạy và học trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế.

Công tác xây dựng quy chế, quy định để quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị trường học (*các điểm trường lẻ*) chưa được quan tâm, đa số các trường học chưa xây dựng quy chế, quy định để quản lý.

Hiện nay vẫn còn nhiều điểm trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số điểm trường mới được xây dựng, tuy nhiên không thể đưa vào sử dụng vì không có học sinh hoặc không đủ số lượng học sinh để mở lớp⁵.

⁵ TH-THCS xã Đăk Nhoong; TH-THCS xã Ngọc Linh; điểm trường Mầm non thôn Long Tỏi, xã Mường Hoong,...

Một số điểm trường không sử dụng đã bàn giao cho UBND xã quản lý⁶ hoặc bàn giao cho thôn quản lý⁷ sử dụng là không đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện⁸.

Đối với một số điểm trường không sử dụng, đã xuống cấp, hư hỏng; công tác duy tu bảo dưỡng chưa thực hiện được.

3. Nguyên nhân.

Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng nên một số trường chưa hiểu biết đầy đủ về công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định;

Nguồn ngân sách của Huyện còn hạn hẹp, chưa đảm bảo để duy tu, bảo dưỡng theo quy định;

Các đơn vị trường học quản lý, sử dụng tài sản (các điểm trường lẻ) chưa chủ động trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

VI. Đề xuất, kiến nghị.

1. Đối với UBND huyện:

Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền về Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định, hướng dẫn quản lý tài sản công cho các đơn vị trường học;

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện văn bản số 240/UBND-VX, ngày 23-2-2021 của UBND huyện về công tác sử dụng, xử lý cơ sở vật chất các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện⁹;

⁶ Điểm trường thôn Long Tối đang làm hồ sơ bàn giao; Thôn Kon Tua 1 phòng, Tân Rát 1 phòng, Lê Ngọc 1 phòng

⁷ Điểm trường thôn Măng Tách; phòng học tại điểm trường thôn Đăk Túc năm học 2022-2023; điểm trường Thôn Núi Vai 1 phòng;...

⁸ Số 476/VP-KGVX, ngày 22-2-2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về công tác sử dụng, xử lý cơ sở vật chất các điểm trường lẻ trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã có văn bản số 240/UBND-VX, ngày 23-2-2021 của UBND huyện về công tác sử dụng, xử lý cơ sở vật chất các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện

⁹ “(1). Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục có phương án sử dụng, xử lý cơ sở vật chất (các điểm trường không sử dụng, xuống cấp đã được bàn giao về cho xã quản lý) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. (2). Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ và UBND các xã,

2. Đối với các đơn vị trường học:

Tiếp tục xây dựng quy chế, quy định để quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo theo đúng quy định¹⁰.

Rà soát lại các điểm trường lẻ hiện nay chưa bàn giao hoặc đã bàn giao cho các thôn quản lý sử dụng để tiếp tục bàn giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các điểm trường lẻ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn:

Tiếp tục có phương án sử dụng, xử lý cơ sở vật chất (*các điểm trường không sử dụng, xuống cấp đã được bàn giao về cho xã quản lý*) đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các điểm trường lẻ tại các trường học trên địa bàn huyện của Ban Kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Thành viên ban KT-XH HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Đinh Văn Quý

thị trấn tiếp tục theo dõi về công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, cơ sở vật chất để kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý”

¹⁰ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; NĐ 151/2017/NĐ-CP, ngày 26-12-2017 của Bộ tài chính; Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29-12-2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của NĐ 151/2017/NĐ-CP, ngày 26-12-2017 của Bộ tài chính Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công